



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โทร. ๐ ๔๕๖๘ ๙๐๔๓

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๒๐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดประชุมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ด้วยคณะกรรมการบริหาร, ชมรมคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องจริยธรรม การรักษาวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงให้มีการจัดประชุมดังกล่าว ในกลุ่มเป้าหมายที่মনำ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และงานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ตามข้อกำหนดของ ITA ในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม ในวันที่ ๗-๙ , ๑๓-๑๕ และ ๑๖-๑๗ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบึงบูรพ์

บัดนี้ ได้มีการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้เรื่องจริยธรรม การรักษาวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ต่อไป

(นายคเชนทร์ ชนะชัย)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบึงบูรพ์

วัน/เดือน/ปี : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

หัวข้อ: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา  
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.หนังสือขออนุมัติจัดประชุมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

๒.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

๓.รายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

๔.บันทึกข้อความรายงานการประชุม

๕.รายงานการประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

๖.ภาพกิจกรรม

Linkภายนอก: โรงพยาบาลบึงบูรพ์ <http://www.bbhos.com/>

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายคเชนทร์ ชนะชัย)

ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมคิด พินธุนิบาท)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

